

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๗๖๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬและหนองบัวลำภู)

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับสถานศึกษาตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด และจัดทำสื่อนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ พร้อมทั้งให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านทาง Google Forms ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานการจัดทำแผนการขับเคลื่อน ระดับสถานศึกษา และการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า มีสถานศึกษาที่ไม่ได้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัด ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน PISA ระดับสถานศึกษาในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ครอบคลุมการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เล่มที่ ๓ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ กิจกรรมต่อวิชา/ระดับชั้น/ภาคเรียน และกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบกระดาษ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง/วิชา ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านทาง Google Forms ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านทาง Google Forms ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวกัลย์สุดา มาเยอะ โทร. ๐๘๔-๖๑๑-๙๐๓๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/4fPflsh